



บาท/ดอลลาร์เข้านี้เปิด 31.61 แนวโน้มระยะสั้นอ่อนค่าตามทิศทางดอลลาร์ ,กรอบ 31.50-31.70

* บาท/ดอลลาร์เปิดตลาดเช้าวันนี้ที่ระดับ 31.61 อ่อนค่าจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ระดับ 31.59 แนวโน้มอ่อนค่าตามทิศทางดอลลาร์ แต่คงไม่กระทบพื้นฐาน เนื่องจากการส่งออกทยอยฟื้นตัว ทุนสำรองระหว่างประเทศก็ปรับสูงขึ้น เพียงพอที่จะประคองค่าเงินบาทไม่ให้ผันผวนกระทบเศรษฐกิจ คาดกรอบวันนี้ที่ระดับ 31.50-31.70

* นายจิตติพล พฤษภาเมธานันท์ ผู้อำนวยการอาวุโส Chief Investment Office บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ (SCBS CIO) กล่าวว่า บาท/ดอลลาร์เปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 31.61 อ่อนค่าจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อน โดยเงินบาทกลับตัวอ่อนค่าลงอย่างรวดเร็ว จากแนวโน้มดอลลาร์ล่าสุดที่แข็งค่าขึ้นแรง โดยรวมมองว่าไม่ได้กระทบกับพื้นฐาน เพราะการส่งออกก็ทยอยฟื้นตัวขึ้นตามลำดับ ส่วนทุนสำรองระหว่างประเทศก็ปรับตัวขึ้นแตะระดับสูงสุดตลอดกาล 2.553 แสนล้านดอลลาร์ เชื่อว่าเพียงพอที่จะประคองค่าเงินบาทไม่ให้ผันผวนจนอาจสร้างปัญหาให้กับเศรษฐกิจได้

* คาดกรอบเงินบาทระหว่างวันนี้ที่ระดับ 31.50-31.70 บาท/ดอลลาร์ และกรอบเงินบาทรายสัปดาห์ที่ 31.25-31.75 บาท/ดอลลาร์

* สัปดาห์นี้ เชื่อว่าตลาดจะกลับมาจับตาการโต้วาทีระหว่างผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯและการฟื้นตัวของตลาดแรงงาน โดยการโต้วาทีจะมีขึ้นที่ Case Western Reserve University ในเมือง Cleveland รัฐ Ohio ช่วงคืนวันอังคารในสหรัฐฯ (หรือช่วงเช้าวันพุธของไทย) โดนมียุทธศาสตร์อภิปราย เช่น ประวัติของผู้ทำชิง ศาลสูงสุด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 เศรษฐกิจ เชื้อชาติและความรุนแรงในเมืองของสหรัฐฯ

* ด้านตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรที่จะมีการรายงานในวันศุกร์ ก็เชื่อว่าจะชะลอลดตัวลงเหลือเพียง 7.5 แสนตำแหน่งจากเดือนก่อนที่ 1.37 ล้านตำแหน่ง

* ในฟากตลาดเงินสัปดาห์ก่อนกลับทิศอย่างรวดเร็ว เมื่อเงินดอลลาร์แข็งค่าแรงที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษายนปี นี้ ขณะที่บอนด์ยีลด์สหรัฐฯแทบไม่มีการเปลี่ยนแปลง ความเคลื่อนไหวดังกล่าว ชี้ให้เห็นว่านักลงทุนมองเหตุผลที่ทำให้ตลาดปิดรับความเสี่ยง (Risk Off) รอบนี้เป็นบวกกับสินทรัพย์ปลอดภัยสหรัฐฯมากกว่าทั่วโลก

* สัปดาห์นี้จึงต้องจับตาทิศทางของดอลลาร์ต่อเนื่อง คาดว่าความไม่แน่นอนจะเพิ่มสูงขึ้นก่อนการโต้วาทีระหว่างผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯในเช้าพุธ แต่จะลดลงหลังจากนั้น อย่างไรก็ตามเนื่องจากเป็นช่วงต้นเดือนจึงมีการรายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรรออยู่ในวันศุกร์ ดอลลาร์จึงอาจแกว่งตัวแคบแบบระวังตัวไปก่อน โดยคาดกรอบดัชนีดอลลาร์รายสัปดาห์ที่ 93.5-94.9 จุด จากปัจจุบันที่ 94.5 จุด

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้ค่าเสนอ หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

- * ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 94.56 วันศุกร์ 94.31
- * วันศุกร์ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 870.69 ล้านบาท
- * วันศุกร์ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 416.36 ล้านบาท
- * รพท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเทียบกับดอลลาร์ระหว่างธนาคาร วันศุกร์ 31.524 บาทต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้ค่าเสนอ หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้